

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
แบบบันทึกการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty practice)

ตามที่ ข้าพเจ้า นางสาวสุธิตี ฝอยทองรุ่ง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice)
 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีความเชี่ยวชาญในการสาขา การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

1. รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์พยาบาล (Faculty practice)

1. ทำงานร่วมกับ APN หรือพยาบาลผู้ชำนาญการขึ้นไป ในหน่วยบริการ

ระบุ

2. ทำงานร่วมกับผู้บริหารในการพัฒนารูปแบบการบริการ การบริหารการพยาบาล คุณภาพงาน
 บริการพยาบาลเพื่อรับบริการกลุ่มเป้าหมาย หรือการพัฒนาบุคลากร/กำลังคน

ระบุ

3. ทำงานร่วมกับ APN หรือพยาบาลผู้ชำนาญการขึ้นไป ทำวิจัย ใช้ผลงานวิจัย พัฒนาแนวปฏิบัติ
 ทางพยาบาล หรือพัฒนาความรู้จากกรณีศึกษาในสถานการณ์จริง

ระบุ ใช้ผลงานวิจัย เรื่องการพยาบาลเพื่อลดอาการทางจิตและป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรค
 จิตเภทที่ป่วยครั้งแรก.....

4. สร้างความรู้จากการปฏิบัติและการวิจัย ตีพิมพ์ผลงานวิชาการร่วมกับฝ่ายการพยาบาล เป็นต้น

ระบุ

5. Individual Development Plan (IDP) ของอาจารย์แต่ละท่านที่สามารถออกแบบการเพิ่มพูน
 ประสิทธิภาพปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

ระบุ

ขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

- ๑. บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย**

- บรรลุ (อธิบายพอสังเขป)**

ได้ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อลด
 อาการทางจิตและป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยเป็นครั้งแรก โดยได้ดำเนินงานร่วมกับ APN
 หรือพยาบาลผู้ชำนาญการขึ้นไป สืบค้นและคัดเลือกผลงานวิจัย และเลือกใช้งานวิจัยชุมชน เรื่อง รูปแบบ
 การดูแลแบบบูรณาการเพื่อลดอาการทางจิตและป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยเป็นครั้งแรก
 ผู้วิจัย จารุณี อินทฤทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2563 มาใช้พัฒนาแนวปฏิบัติ
 ทางพยาบาล สรุปผลและนำใช้ผลการวิจัยสู่การปฏิบัติการพยาบาล โดยการให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ป่วย
 โรคจิตเภทที่ป่วยเป็นครั้งแรกและครอบครัวที่มารับบริการที่คลินิกจิตเวช/ลีลาวดี และการติดตามดูแลผู้ป่วย
 และครอบครัวโดยทีมจิตเวช แต่เนื่องมีผู้รับบริการน้อย และมีข้อจำกัดเรื่องเวลา จึงให้บริการเป็นรายบุคคล/
 ครอบครัว ซึ่งสามารถตอบสนองปัญหาของผู้ป่วยแต่ละรายได้ กิจกรรมมีดังนี้ การประเมินสภาพจิต การซัก
 ประวัติ การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด การให้สุขภาพจิตศึกษา รายบุคคลโดยใช้สื่อการเรียนรู้ของ

โปรแกรม “โรงเรียนหนึ่งวันป้องกันป่วยซ้ำ” คือ คู่มือความรู้เพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเภท จากการนำใช้ ผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ ทำให้ได้เพิ่มพูนและแสดงความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลในสาขาการพยาบาล สุขภาพจิตและจิตเวชในกลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยครั้งแรก ได้แก่ ทักษะการให้สุขภาพจิตศึกษา โดยการใช้ สื่อการสอนโปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษา คู่มือความรู้เพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเภท ที่มุ่งเน้นการดูแลต่อเนื่อง ประคับประคองให้อาการทางจิตสงบ และใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง มีการดูแลตนเองและจัดการอาการ ได้เหมาะสม ติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้เพิ่มความเข้าใจในระบบบริการเครือข่ายสุขภาพจิต ชุมชนของคลินิกจิตเวช/สึลาวดี โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำใช้ด้านประสานงาน/ ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้การดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือผู้ป่วยทุกรายได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง อาการทางจิตสงบ มีพัฒนาการในการดูแลตนเองมากขึ้นตามลำดับ เข้าใจภาวะเจ็บป่วย เข้าใจในตนเองมากขึ้น ครอบครัวและผู้ป่วยมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต ให้ความร่วมมือในดูแลตนเอง เช่น มาตรวจตามนัด รับประทานยาครบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง มีความก้าวหน้าในการรักษา มีสมรรถนะด้านการคิดการตัดสินใจที่ดี ฟังพอใจในการร่วมกิจกรรมปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ มีความหวังในการรักษา ดำเนินชีวิตในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

ไม่บรรลุ ระบุเหตุผล เนื่องจาก

2. รายงานปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์พยาบาล (Faculty practice)

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการ สุขภาพ	การดำเนินกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่งที่ได้เรียนรู้ เพื่อการนำไปใช้
13 ธันวาคม 2564 13.00-17.00 น. (4 ชม.)	คลินิกจิตเวช สึลาวดี รพ. มหาสารคาม	1.ประสานการลงปฏิบัติ faculty practice ร่วมกับทีมงานในหน่วยบริการ คลินิกจิตเวชสึลาวดีโรงพยาบาล มหาสารคาม 2.หัวหน้าสาขาวิชา ประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการ faculty practice และ APN หรือพยาบาลผู้ชำนาญการ เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกับ APN หรือ พยาบาลผู้ชำนาญการขึ้นไป ใช้ผลงานวิจัย พัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล หรือ พัฒนาความรู้จากกรณีศึกษาใน สถานการณ์จริง ผู้รับบริการผู้ป่วยโรคจิต เภทที่ป่วยเป็นครั้งแรก 3.ทำงานร่วมกับ APN หรือพยาบาล ผู้ชำนาญการขึ้นไป สืบค้นและคัดเลือก ผลงานวิจัย เกี่ยวกับการพยาบาลเพื่อลด อาการทางจิตและป้องกันการกลับเป็นซ้ำ ในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยเป็นครั้งแรก	-ได้แผนการทำงานร่วมกับ APN หรือ พยาบาลผู้ชำนาญการขึ้นไป ใช้ ผลงานวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติทางการ พยาบาล หรือพัฒนาความรู้จาก กรณีศึกษาในสถานการณ์จริง ผู้รับบริการ ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยเป็นครั้งแรก -ทำงานร่วมกับ APN หรือพยาบาล ผู้ชำนาญการขึ้นไป สืบค้นและคัดเลือก ผลงานวิจัย

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการ สุขภาพ	การดำเนินกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่งที่ได้เรียนรู้ เพื่อนำไปใช้
20 ธันวาคม 2564 08.00-17.00 น. (8 ชม.)	คลินิกจิตเวช สีลาวตี รพ. มหาสารคาม	1.ทำงานร่วมกับ APN หรือพยาบาล ผู้ชำนาญการขึ้นไป ใช้ผลงานวิจัย พัฒนา แนวปฏิบัติทางการพยาบาล หรือพัฒนา ความรู้จากกรณีศึกษาในสถานการณ์จริง 2.สืบค้นและคัดเลือกผลงานวิจัย เกี่ยวกับการ การพยาบาลเพื่อลดอาการทางจิตและ ป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่ป่วยเป็นครั้งแรก 3.สรุปผลและนำใช้ผลการวิจัย เกี่ยวกับการ การพยาบาลเพื่อลดอาการทางจิตและ ป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท 4.นำใช้ผลการวิจัยสู่การปฏิบัติการ พยาบาล ให้การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทและ ครอบครัวที่มารับบริการ โดยมุ่งผลลัพธ์ลด อาการทางจิตและป้องกันการกลับเป็นซ้ำ กิจกรรมดังนี้ การประเมินสภาพจิต การ ซักประวัติ การให้สุขภาพจิตศึกษา การ สร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด การทำจิต บำบัดรายบุคคลหรือกลุ่ม และการให้การ ปรึกษาทางสุขภาพ รายบุคคลหรือกลุ่ม	-สืบค้นและคัดเลือกผลงานวิจัย และ เลือกใช้งานวิจัยดัชนีพันธ์ เรื่อง รูปแบบ การดูแลแบบบูรณาการเพื่อลดอาการทาง จิตและป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วย โรคจิตเภทที่ป่วยเป็นครั้งแรก ผู้วิจัย จารุณี อินทฤทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2563 มาใช้ พัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล -สรุปผลและนำใช้ผลการวิจัยสู่การ ปฏิบัติการพยาบาล โดยการให้สุขภาพจิต ศึกษาแก่ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยเป็นครั้ง แรกและครอบครัวที่มารับบริการที่คลินิก จิตเวช/สีลาวตี และการติดตามดูแลผู้ป่วย และครอบครัวโดยทีมจิตเวช แต่เนื่องมี ผู้รับบริการน้อย และมีข้อจำกัดเรื่องเวลา จึงให้บริการเป็นรายบุคคล/ครอบครัว ซึ่งสามารถตอบสนองปัญหาของผู้ป่วยแต่ ละรายได้ กิจกรรมมีดังนี้ การประเมิน สภาพจิต การซักประวัติ การสร้าง สัมพันธภาพเพื่อการบำบัด การให้ สุขภาพจิตศึกษา รายบุคคลโดยใช้สื่อการ เรียนรู้ของโปรแกรม “โรงเรียนหนึ่งวัน ป้องกันป่วยซ้ำ” คือ คู่มือความรู้เพื่อการ ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
7, 14, 21 มีนาคม 2565 (25 ชม.) 7,14 08.00-17.00 น 21 08.00-18.00 น	คลินิกจิตเวช สีลาวตี รพ. มหาสารคาม	1.ทำงานร่วมกับ APN หรือพยาบาล ผู้ชำนาญการขึ้นไป ใช้ผลงานวิจัย พัฒนา แนวปฏิบัติทางการพยาบาล หรือพัฒนา ความรู้จากกรณีศึกษาในสถานการณ์จริง 2.สืบค้นและคัดเลือกผลงานวิจัย เกี่ยวกับการ การพยาบาลเพื่อลดอาการทางจิตและ ป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่ป่วยเป็นครั้งแรก 3.สรุปผลและนำใช้ผลการวิจัย เกี่ยวกับการ การพยาบาลเพื่อลดอาการทางจิตและ ป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท 4.นำใช้ผลการวิจัยสู่การปฏิบัติการ	-สืบค้นและคัดเลือกผลงานวิจัย และ เลือกใช้งานวิจัยดัชนีพันธ์ เรื่อง รูปแบบ การดูแลแบบบูรณาการเพื่อลดอาการทาง จิตและป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วย โรคจิตเภทที่ป่วยเป็นครั้งแรก ผู้วิจัย จารุณี อินทฤทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2563 มาใช้ พัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล -สรุปผลและนำใช้ผลการวิจัยสู่การ ปฏิบัติการพยาบาล โดยการให้สุขภาพจิต ศึกษาแก่ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยเป็นครั้ง แรกและครอบครัวที่มารับบริการที่คลินิก

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการ สุขภาพ	การดำเนินงานกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่งที่ได้เรียนรู้ เพื่อนำไปใช้
		<p>พยาบาล ให้การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทและครอบครัวที่มารับบริการ โดยมุ่งผลลัพธ์ลดอาการทางจิตและป้องกันการกลับเป็นซ้ำ กิจกรรมดังนี้ การประเมินสภาพจิต การซักประวัติ การให้สุขภาพจิตศึกษา การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด การทำจิตบำบัดรายบุคคลหรือกลุ่ม และการให้การปรึกษาทางสุขภาพ รายบุคคลหรือกลุ่ม</p>	<p>จิตเวช/ลี้ลาวดี และการติดตามดูแลผู้ป่วยและครอบครัวโดยทีมจิตเวช แต่เนื่องจากมีผู้รับบริการน้อย และมีข้อจำกัดเรื่องเวลา จึงให้บริการเป็นรายบุคคล/ครอบครัว ซึ่งสามารถตอบสนองปัญหาของผู้ป่วยแต่ละรายได้ กิจกรรมมีดังนี้ การประเมินสภาพจิต การซักประวัติ การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด การให้สุขภาพจิตศึกษา รายบุคคลโดยใช้สื่อการเรียนรู้ของโปรแกรม “โรงเรียนหนึ่งวัน ป้องกันป่วยซ้ำ” คือ คู่มือความรู้เพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเภท</p>
<p>6, 13, 20 , มิถุนายน 2565 (27 ชม.) 08.00-18.00 น</p>	<p>คลินิกจิตเวช ลี้ลาวดี รพ. มหาสารคาม</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.ทำงานร่วมกับ APN หรือพยาบาลผู้ชำนาญการขึ้นไป ใช้ผลงานวิจัย พัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล หรือพัฒนาความรู้จากกรณีศึกษาในสถานการณ์จริง 2.สืบค้นและคัดเลือกผลงานวิจัย การพยาบาลเพื่อลดอาการทางจิตและป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยเป็นครั้งแรก 3.สรุปผลและนำใช้ผลการวิจัย เกี่ยวกับการพยาบาลเพื่อลดอาการทางจิตและป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท 4.นำใช้ผลการวิจัยสู่การปฏิบัติการพยาบาล ให้การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทและครอบครัวที่มารับบริการ โดยมุ่งผลลัพธ์ลดอาการทางจิตและป้องกันการกลับเป็นซ้ำ กิจกรรมดังนี้ การประเมินสภาพจิต การซักประวัติ การให้สุขภาพจิตศึกษา การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด การทำจิตบำบัดรายบุคคลหรือกลุ่ม และการให้การปรึกษาทางสุขภาพ รายบุคคลหรือกลุ่ม 	<p>-นำใช้ผลการวิจัยสู่การปฏิบัติการพยาบาล โดยการให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยเป็นครั้งแรกและครอบครัวที่มารับบริการที่คลินิกจิตเวช/ลี้ลาวดี และการติดตามดูแลผู้ป่วยและครอบครัวโดยทีมจิตเวช แต่เนื่องจากมีผู้รับบริการน้อย และมีข้อจำกัดเรื่องเวลา จึงให้บริการเป็นรายบุคคล/ครอบครัว ซึ่งสามารถตอบสนองปัญหาของผู้ป่วยแต่ละรายได้ กิจกรรมมีดังนี้ การประเมินสภาพจิต การซักประวัติ การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด การให้สุขภาพจิตศึกษา รายบุคคลโดยใช้สื่อการเรียนรู้ของโปรแกรม “โรงเรียนหนึ่งวัน ป้องกันป่วยซ้ำ” คือ คู่มือความรู้เพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเภท</p>

วัน เวลา (จำนวนชั่วโมง)	หน่วยบริการ สุขภาพ	การดำเนินงานกิจกรรม	ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ/สิ่งที่ได้เรียนรู้ เพื่อนำไปใช้
4,11 กรกฎาคม 2565 (16 ชม.) 08.00-17.00 น	คลินิกจิตเวช ลีลาวดี รพ. มหาสารคาม	1.ทำงานร่วมกับ APN หรือพยาบาล ผู้ชำนาญการขึ้นไป ใช้ผลงานวิจัย พัฒนา แนวปฏิบัติทางการพยาบาล หรือพัฒนา ความรู้จากกรณีศึกษาในสถานการณ์จริง 2.สืบค้นและคัดเลือกผลงานวิจัย การ พยาบาลเพื่อลดอาการทางจิตและป้องกัน การกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วย เป็นครั้งแรก 3.สรุปผลและนำใช้ผลการวิจัย เกี่ยวกับการ พยาบาลเพื่อลดอาการทางจิตและ ป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท 4.นำใช้ผลการวิจัยสู่การปฏิบัติการ พยาบาล ให้การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทและ ครอบครัวที่มารับบริการ โดยมุ่งผลลัพธ์ลด อาการทางจิตและป้องกันการกลับเป็นซ้ำ กิจกรรมดังนี้ การประเมินสภาพจิต การ ซักประวัติ การให้สุขภาพจิตศึกษา การ สร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด การทำจิต บำบัดรายบุคคลหรือกลุ่ม และการให้การ ปรึกษาทางสุขภาพ รายบุคคลหรือกลุ่ม 5.สรุปผลการดำเนินงาน	-นำใช้ผลการวิจัยสู่การปฏิบัติการ พยาบาล โดยการให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยเป็นครั้งแรกและ ครอบครัวที่มารับบริการที่คลินิกจิตเวช/ ลีลาวดี และการติดตามดูแลผู้ป่วยและ ครอบครัวโดยทีมจิตเวช แต่เนื่องมีผู้รับ บริการน้อย และมีข้อจำกัดเรื่องเวลา จึง ให้บริการเป็นรายบุคคล/ครอบครัว ซึ่ง สามารถตอบสนองปัญหาของผู้ป่วยแต่ละ รายได้ กิจกรรมมีดังนี้ การประเมิน สภาพจิต การซักประวัติ การสร้าง สัมพันธภาพเพื่อการบำบัด การให้ สุขภาพจิตศึกษา รายบุคคลโดยใช้สื่อการ เรียนรู้ของโปรแกรม “โรงเรียนหนึ่งวัน ป้องกันป่วยซ้ำ” คือ คู่มือความรู้เพื่อการ ดูแลผู้ป่วยจิตเภท -สรุปผลการดำเนินงาน

3. ผลลัพธ์ของงานและความเชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้น

1.ความเชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้น: จากการนำใช้ ผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ ทำให้ได้เพิ่มพูนและแสดง
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลในสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในกลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยครั้ง
แรก ได้แก่ ทักษะการให้สุขภาพจิตศึกษา โดยการให้สื่อการสอนโปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษา คู่มือความรู้
เพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเภท ที่มุ่งเน้นการดูแลต่อเนื่อง ประคับประคองให้อาการทางจิตสงบ และใช้ชีวิตใน
ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง มีการดูแลตนเองและจัดการอาการได้เหมาะสม ติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึง
ได้เพิ่มความเข้าใจในระบบบริการเครือข่ายสุขภาพจิตชุมชนของคลินิกจิตเวช/ลีลาวดี โรงพยาบาลมหาสารคาม
ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำใช้ด้านประสานงาน/ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้การดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษา



คู่มือความรู้เพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเภท



2. ผลลัพธ์ต่อผู้รับบริการ: ผู้ป่วยทุกรายได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง อารมณ์ทางจิตสงบ มีพัฒนาการในการดูแลตนเองมากขึ้นตามลำดับ เข้าใจภาวะเจ็บป่วย เข้าใจในตนเองมากขึ้น ครอบครัวและผู้ป่วยมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต ให้ความร่วมมือในดูแลตนเอง เช่น มาตรวจตามนัด รับประทานยาครบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง มีความก้าวหน้าในการรักษา มีสมรรถนะด้านการคิดการตัดสินใจที่ดี ฟังพอใจในการร่วมกิจกรรมปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ มีความหวังในการรักษา ดำเนินชีวิตในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

ขอรับรองว่าข้อมูลการปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยบริการของข้าพเจ้าเป็นจริงทุกประการ และได้ส่งหลักฐานผลลัพธ์การทำ Faculty practice ประกอบแนบมาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุธิติ ฝอยทองรุ่ง)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ขอรับรองว่านางสาวสุธิติ ฝอยทองรุ่ง.... ได้ปฏิบัติ Faculty practice ครบถ้วนตามตารางการปฏิบัติงานและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์

ลงชื่อ.....

(นางจุฬาลักษณ์ นิลอาถิ)

หัวหน้ากลุ่มวิชา

ลงชื่อ.....

(.....พยวบลวิชาชีพนานาญการ

ผู้ร่วมกิจกรรมจากหน่วยบริการสุขภาพ